

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thả vòng hoa bên bờ nam sông Thạch Hãn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào để bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử năm 1972. Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại lòng đất nơi đây. Thành cổ Quảng Trị hôm nay là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ và trở thành biểu tượng thiêng liêng cho khát vọng hòa bình.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành

NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời

đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới, ban dân vận các cấp tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất

lượng các đề án; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy về công tác dân vận. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực các ban chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo đúng quy chế, kế hoạch công tác đã đề ra, tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo đối mặt mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương

hào hùng về truyền thống yêu nước, cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, đã có trên 50 vạn người con ưu tú của quê hương Thái Bình lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, Thái Bình có gần 52 nghìn người con đã anh dũng hy sinh. Trong đó, tại mảnh đất Quảng Trị thân yêu có 2.005 liệt sĩ là người con Thái Bình đã xác định được thông tin đang yên nghỉ tại 42 nghĩa trang liệt sĩ và còn hàng nghìn người con Thái Bình đã hóa mình vào mảnh đất Quảng Trị kiên trung, vào dòng nước linh thiêng của sông Thạch Hãn đến nay vẫn chưa biết rõ thông tin. Đây là nỗi day dứt khôn nguôi của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Bình. Quê hương Thái Bình luôn tưởng nhớ và ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Có được những thành quả như ngày hôm nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ; luôn tự hào với truyền thống cách mạng hào hùng đã được con người, mảnh đất Thái Bình vun đắp qua nhiều thế hệ. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực, quốc tế. Du lịch chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 và phục hồi nhanh chóng tại các địa bàn trọng điểm, khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đạt 413.000 lượt khách, khách nội địa đạt 60,8 triệu lượt. Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của ngành: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ"; tập trung xây dựng các văn bản, đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định,

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 9 báo cáo, 14 tờ trình của UBND thành phố và nghị quyết về việc thông qua đề án quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026; đề án lắp đặt camera theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố; phát triển ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2022 và một số nghị quyết quan trọng khác.

* Ngày 15/7, HĐND huyện Kiến Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ tư đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 song kinh tế của

huyện Kiến Xương tăng 10,55% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 726,5 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, Kiến Xương có 6 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 6 tháng cuối năm, Kiến Xương sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của năm đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan tư pháp của huyện. HĐND huyện cũng thực hiện phiên thảo luận về những vấn đề cử tri quan tâm như: lĩnh vực đất đai, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, vấn đề nước sạch, thuốc, vật tư y tế...

* Để ra những giải pháp tích cực nhằm hoàn thành các mục

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH Trao tặng hơn 3.450 suất quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động



Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho công nhân lao động Công ty may Hualida Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh).

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng cuối năm 2022 và giải trình những nội dung cử tri đang quan tâm là 2 trong số những nội dung quan trọng diễn ra tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức ngày 15/7.

Tại kỳ họp, trên cơ sở phân tích những lợi thế cũng như khó khăn, thách thức, đại biểu HĐND huyện Vũ Thư đã đóng góp ý kiến, thảo luận, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp mỗi ngành cần thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022. Trong đó, trọng tâm thời gian tới là cấp ủy, chính quyền huyện Vũ Thư sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của huyện, tỉnh; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất từ nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh tốc độ sản xuất các ngành kinh tế, quan tâm thực hiện lĩnh vực văn hóa, xã hội, phần đầu hoàn thành 100% các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện để ra trong năm 2022.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện chất vấn và được lãnh đạo huyện, các ngành trực tiếp trả lời, giải trình một số nội dung đang được cử

trung độ chú ý nhiều hơn đến môi trường gia đình văn hóa... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Đối với hoạt động của toàn ngành trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn từng bước hoàn thiện các nhóm thể chế góp phần phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; tạo sự chuyển biến thực chất về xây dựng mô hình văn hóa như gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên cả nước; tổ chức thành công đại hội thể thao cấp tỉnh tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc, phát hu

phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; phát triển kinh tế du lịch, tạo thêm điểm đến nổi bật về du lịch; các đơn vị văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp tiếp tục đầu tư, có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng, thiết thực nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, trong đó đẩy mạnh số hóa chương trình văn hóa, nghệ thuật...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao lời chúc của Chính phủ tặng 10 đơn vị có thành tích xuất sắc đối với hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2021.

6 tháng, giảm 663 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ

Chiều ngày 15/7, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT quốc gia. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp áp lực về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao (do dịch Covid-19 được kiểm soát) và tập trung nhiều đợt cao điểm nghị lễ song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT cơ bản được bảo đảm. 6 tháng đầu năm, trên cả nước xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với 6 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 663 vụ, giảm 793 người bị thương. Trong đó có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn 26 địa phương có số người chết do TNGT tăng, có 13 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, làm chết 37 người, bị thương 29 người...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia nhấn mạnh, với mục tiêu giảm mạnh 3 tiêu chí đó là số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương, thời gian tới, Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP, ngày 5/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025, đặc biệt tại các địa phương có số vụ TNGT tăng trong 6 tháng đầu năm; chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão, đợt nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm ATGT. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chính sách về ATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm và kế hoạch sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tiến hành rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đo tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe... Bộ Công an duy trì thực hiện và thường xuyên tổng hợp, đánh giá kết quả các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về ma túy, nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn... Đối với Ban ATGT các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị khẩn trương sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đặc biệt đối với các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao trong 6 tháng đầu năm cần nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp kéo giảm TNGT trong 6 tháng cuối năm. Các địa phương thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

BIỂU DƯƠNG 75 THƯƠNG BINH...

(Tiếp theo trang 1)

bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội sau năm 1975. Đã có hàng trăm TXNP đã dâng cam quên mình, anh dũng hy sinh, hàng nghìn TXNP bỏ lại một phần thân thể và cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Hòa bình lập lại, có rất nhiều tấm gương TXNP háo hức đi đă trong nhiều phong trào thi đua yêu nước; nhiều cựu TNXP đã được phân công giữ các cương vị lãnh đạo trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Tại hội nghị, Hội Cựu TNXP tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 75 thương binh là cựu TNXP có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì nghĩa tình đồng đội; làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; trao quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị 10 triệu đồng được tiếp nhận từ nhà tài trợ.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 15/7

Thế giới: Hơn 565,6 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 15/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 565,6 triệu ca, trong đó hơn 6,38 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Đã tiêm hơn 9,7 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 956 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 5.619 ca; số bệnh nhân nhập đang điều trị 37 ca.

Trong ngày có 612.415 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 237,6 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 9,7 triệu mũi.

Thái Bình: Đã tiêm 111.037 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Trong ngày, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 5 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 14/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,96 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,38% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 99,91% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 111.037 trẻ, đạt hơn 53,64%.

TRẦN TUẤN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

Số Y tế: 0969.851.212, 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.282 - 0914.590.476 - 0227.3831.885